



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โทร.๐๗๕๖๕๗๓๘๑ ต่อ ๑๑๙

ที่ พท.๐๐๓๒.๓๐๑/๙/๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติ โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการ
รักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว

๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิบัติราชการซึ่งเปลี่ยนแปลงตามนโยบายระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร ซึ่งบุคลากรของโรงพยาบาลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ ที่
จะสร้างองค์กรสู่ความสำเร็จซึ่งโรงพยาบาลบางแก้ว มีนโยบายการพัฒนาเพื่อเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ
และโรงพยาบาลคุณธรรม ให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาพฤติกรรมบริการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โรงพยาบาล
บางแก้ว เห็นว่าการสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการ
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างมีระบบ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กร
คุณภาพ องค์กรคุณธรรม และองค์กรแห่งความสุข

๒. ข้อเท็จจริง

โรงพยาบาลบางแก้ว ได้เล็งเห็นสำคัญในการการเสริมสร้างการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษา
วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย สร้างความสุขร่วมกับการพัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานผู้รับบริการได้อย่างตรงใจ มาพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้เป็น
คนเก่ง คนดี และมีความสุข มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อนึ่ง โรงพยาบาลบางแก้ว เห็นว่าการสร้างเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของบุคคลากร กำหนดจัดโครงการ
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ระยะเวลา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดย
ไม่ใช้งบประมาณ ดังรายละเอียดตามโครงการที่นำเสนอมาด้วยแล้ว

/๓.ระเปียบ...

๓. ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

๓.๒ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๙๓๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติ การเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่าง ประเทศและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อ ๓ มอบอำนาจการอนุมัติโครงการ หรือ หลักสูตรการฝึกอบรม การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงโครงการ หรือหลักสูตรการฝึกอบรม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ หรือหลักสูตรการอบรม การอนุมัติให้จัดการฝึกอบรม และการจัดงานให้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำหรับการฝึกอบรมและการ จัดงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับหน่วยงาน อื่น

๔. ข้อพิจารณา

โรงพยาบาลบางแก้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า **โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ การเสริมสร้างและ พัฒนาการด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย** โครงการดังกล่าวเป็น โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โดยผู้จัดทำโครงการ โดยไม่ใช้งบประมาณ โรงพยาบาลบางแก้ว ที่เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขออนุมัติโครงการและดำเนิน

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ และลงนามในโครงการฯ ซึ่ง เสนอมาพร้อมบันทึกฉบับนี้แล้ว



(นางสุมลथा คงเกลี้ยง)
นักจัดการงานทั่วไป

อนุมัติ



(นายทรงเกียรติ พลเพชร)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว

